
 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ 6/2566 (รับรอง)          หน้า 1 จาก 26 
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ครั้งที ่6/2566  
เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 

ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า   
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ 

ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
จ.นครศรีธรรมราช และประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings 

------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
ประชุม ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช 

1. ศาสตราจารย์พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานกรรมการ 

ประชุม ณ ห้องแถลงข่าว ช้ัน 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว. 

1. ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  กรรมการและเลขานุการ 

ประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings  

1. ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รองประธานกรรมการ 

2. นายอนันต์ แก้วกำเนิด กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสะอาด กรรมการ 
4. ศาสตราจารย์ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการ 
5. นายบุญชัย  จรัสแสงสมบูรณ์ กรรมการ 
6. ศาสตราจารย์ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช กรรมการ 
7. ศาสตราจารย์ศุภชัย   ปทุมนากุล กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการ 
9. นายสุวิทย์   วิบุลผลประเสริฐ กรรมการ 
10. ศาสตราจารย์สมคิด  เลิศไพฑูรย์ กรรมการ 
11. นายแสงชัย  ธีรกุลวาณิช กรรมการ 
12. รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ แพสุวรรณ กรรมการ 
13. ศาสตราจารย์พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์ กรรมการ 
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ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)      

1. นายดนุชา พิชยนันท์  กรรมการ 
2. นายวันชัย พนมชัย  กรรมการ 
3. ศาสตราจารย์บรรจง  มไหสวริยะ  กรรมการ 
4. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส  กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประชุม ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช 

1. นางอุรชา รักษ์ตานนท์ชัย สำนักงานกลาง สวทช. 
2. นายอธิป ฉายากุล  สำนักงานกลาง สวทช. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประชุม ณ ห้องแถลงข่าว ช้ัน 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว.  

1. นางสาวนริสรา เมืองสว่าง  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
2. นายคณิต สวัสดี  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
3. นางวิไลพร เจตนจันทร์  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 
4. นางจุฬารัตน์ ตันประเสริฐ  สำนักงานกลาง สวทช. 
5. นายมนัสชัย คุณาเศรษฐ  สำนักงานกลาง สวทช. 
6. นายวรวุฒิ กุลแก้ว  สำนักงานกลาง สวทช. 
7. นายปวีณ นราเมธกุล  สำนักงานกลาง สวทช. 
8. นายทรงพล มั่นคงสุจริต  สำนักงานกลาง สวทช. 
9. นางสุปราณี บุญวงษ ์  สำนักงานกลาง สวทช. 
10. นายปรีชา เกียรติกิระขจร สำนักงานกลาง สวทช. 

ประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings  

1. นายเจนกฤษณ์  คณาธารณา  สำนักงานกลาง สวทช. 
2. นายสุธี ผู้เจริญชนะชัย สำนักงานกลาง สวทช.  
3. นางสุณี มากวิสัย  สำนักงานกลาง สวทช. 
4. นายวรรณพ วิเศษสงวน  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. 
5. นายชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.  
6. นายจุลเทพ ขจรไชยกูล  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. 
7. นางสาววรรณี ฉินศิริกุล  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. 
8. นางสาวสุมิตรา จรสโรจน์กุล  ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ สวทช. 

เริ่มประชุม เวลา 13.45 น.  



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ 6/2566 (รับรอง)          หน้า 3 จาก 26 
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 

การประชุมในครั้งนี้ ประธานกรรมการได้กำหนดให้จัดการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม 
Cisco Webex Meetings โดยเลขานุการได้ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทางไกลทุกคนแสดงตนก่อนเริ่มการ
ประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานกรรมการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตนได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจ ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช และได้ใช้ห้องประชุมช่อประดู่ ชั ้น 4 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
จ.นครศรีธรรมราช เป็นสถานที่ประชุมในครั้งนี้ และมอบหมายให้เลขานุการ ดำเนินการประชุมตามวาระ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

1.1 สรุปข่าว สวทช. ประจำเดือนพฤษภาคม 2566   

ศาสตราจารย์ชูกิจ เลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า สวทช. มีข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม 
2566 ดังนี้ ข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 14 ข่าว และข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ 
จำนวน 16 ฉบับ (92 ข่าว) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

1.2 ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติได้รับรางวัล 
     Ajinomoto - FoSTAT Awards นักวิจัยดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง 
     อาหาร ประจำปี 2566  

ศาสตราจารย์ชูกิจ เลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า “ดร.วรรณพ วิเศษสงวน” ผู้อำนวยการศูนย์
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ผศช.) ได้รับรางวัล Ajinomoto - FoSTAT Awards นักวิจัยดีเด่น
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ประเภท Outstanding Food Scientist Award ประจำปี 2566 จาก
ผลงานเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต functional ingredients สำหรับการประยุกต์ใช้ในอาหารและอาหาร
สัตว์ (Development of functional ingredient industry for food and feed application) ที่ประชุมจึงขอ
แสดงความยินดีกับ ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผศช. มา ณ โอกาสนี้ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

1.3 นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ กวทช. ได้รับปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
     กิตติมศักดิ์ ประจำปี 2565 จากมหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาสตราจารย์ชูกิจ เลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ กวทช. ได้รับ
ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2565 จากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ประชุมจึงขอแสดงความ
ยินดีกับ นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ กวทช. มา ณ โอกาสนี้ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ 6/2566 (รับรอง)          หน้า 4 จาก 26 
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1.4 ประชาสัมพันธ์งาน THAICID 2023 National Symposium การประชุมวิชาการ 
     ด้านชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 16  

ศาสตราจารย์ชูกิจ เลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า สถาบันพัฒนาการการชลประทาน กรม
ชลประทาน ได้มีกำหนดจัดงาน THAICID 2023 National Symposium การประชุมวิชาการด้านชลประทานและ
การระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ สถาบันพัฒนาการ
การชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด โดยนายดนุชา พิชยนันท์ กวทช. ร่วมเป็นองค์ปาฐกหลัก หัวข้อ 
“SMART Irrigation & Drainage Managements Complying with Thailand BCG and Carbon Neutrality” 
การขับเคลื่อนงานชลประทานและงานระบายน้ำแบบ SMART สนับสนุนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือความยั่งยืน 
(BCG Model) และเป้าหมายการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน จึงขอโอกาสประชาสัมพันธ์งานมาเพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2566  

ศาสตราจารย์ชูกิจ เลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุม 
กวทช. ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ให้ กวทช. ทุกท่านพิจารณาแล้ว และไม่มีกรรมการขอแก้ไข
รายงานการประชุม จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่  
22 พฤษภาคม 2566 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
2566  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

3.1 รายงานความคืบหน้าของคณะอนุกรรมการเพื่อการดำเนินงานของ สวทช.  
     3.1.1 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของ สวทช.  
             (29 พฤษภาคม 2566 และ 19 มิถุนายน 2566) 

ศาสตราจารย์ชูกิจ เลขานุการ เรียนที่ประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 และ วันที่ 19 มิถุนายน 2566 โดยมีมติการประชุมคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบฯ ที่สำคัญ ดังนี้ 

1. เห็นชอบ (ร่าง) กฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ และกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน  
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2. เห็นชอบกรอบการพิจารณาตัวชี้วัดและการประเมินผลงานของหัวหน้าสำนักตรวจสอบ 
   ภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3. เห็นชอบรายงานผลการสอบทานสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร 
   (AGRITEC)  
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4. เห็นชอบรายงานผลการสอบทานเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
   (EECi) 
5. เห็นชอบรายงานผลการสอบทานระบบสารสนเทศ ด้าน General Control ประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2566 
6. เห็นชอบรายงานผลการสอบทานระบบบริหารจัดความเสี่ยงด้านการทุจริต และระบบการ 
   รับแจ้งเบาะแส 

โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ มีข้อเสนอแนะว่าการตรวจสอบหน่วยงานนอกจากจะ
ตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) ควรเพิ่มการตรวจสอบการเงิน (Finance Audit) ให้สอดคล้อง
กับแนวทางการตรวจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบรายงานความคืบหน้าของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดำเนินงานของ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  

 3.1.2 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของ สวทช. (1 มิถุนายน 2566)  

ศาสตราจารย์ชูกิจ เลขานุการ เรียนที่ประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน
2566 โดยมีมติการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่สำคัญ ดังนี้ 

1. เห็นชอบหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีโดยใช้ letter grade โดยเริ่มใช้ในการ
ประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

2. เห็นชอบให้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจำปีโดยใช้ letter grade  

3. รับทราบแนวทางการปรับปรุงกระบวนการเลื่อนตำแหน่งประจำปีของ สวทช. โดยให้รับ
ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะไปดำเนินการต่อทั้งในส่วนของแนวทางและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำกลับมาเสนอใน
ที่ประชุมอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของ สวทช. อีกครั้ง 

4. เห็นชอบแนวทางการคัดเลือกและพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพและผู้สืบทอดตำแหน่ง 
บริหาร (Successor) โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปดำเนินการต่อไป 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบรายงานความคืบหน้าของคณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคล ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  

 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ 6/2566 (รับรอง)          หน้า 6 จาก 26 
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 

3.2 ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม กวทช.  

ศาสตราจารย์ชูกิจ เลขานุการ เรียนที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจาก กวทช. ได้ขอให้ฝ่าย
เลขานุการฯ รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม กวทช. เพ่ือติดตามงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนทั้งในวาระ
ปกติ และวาระประชุมเฉพาะกรรมการ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้จัดทำตารางสรุปผลการดำเนินงานตามมติที่
ประชุม กวทช. โดยเริ่มรายงานผลตั้งแต่การประชุม กวทช. ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็น
การประชุมครั้งแรกเริ่มที่ศาสตราจารย์ชูกิจ เลขานุการ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สวทช. และจะนำเสนอ
รายงานความคืบหน้าตามมติให้ที่ประชุม กวทช. ทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการรายงานผลเป็นไปตามมตทิี่ประชุมและ
ข้อเสนอแนะของ กวทช. อาทิ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของ สวทช. การรายงานผลดา้น
งบประมาณ/การเงินและพัสดุ การรายงานผลการจัดทำแผนกลยุทธ์ของ สวทช. การพัฒนาการดำเนินงาน NSTDA 
Core Business ตามที่ได้รับข้อเสนอแนะ การจัดทำแผนขับเคลื่อน EECi การรายงานผลความเสี่ยงของ สวทช. 
การรายงานความคืบหน้าอนุกรรมกรรมการต่างๆ ตลอดจนการรายงานด้านบุคลากร และการปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร เป็นต้น 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม กวทช. รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  

3.3 ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ กวทช.  
     3.3.1 การแต่งตั้งคณะทำงานอำนวยการการเปลี่ยนผ่านคณะผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยี 
       โลหะและวัสดุแห่งชาติ   

ศาสตราจารย์ชูกิจ เลขานุการ เรียนที่ประชุมทราบว่า ในคราวประชุม กวทช. ครั้งที่ 2/2566 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ ให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั ้งแต่วันที่  
18 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2570 โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้ สวทช. จัดตั้งคณะทำงานเปลี่ยน
ผ่านสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งบริหาร พร้อมทั้งจัดให้มีทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานเปลี่ยน
ผ่านและสามารถเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลได้ ต่อมา สวทช. ได้แต่งตั้งคณะทำงานอำนวยการการเปลี่ยน
ผ่านคณะผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ตามคำสั ่ง  สวทช. ที ่ 130/2566 สั ่ง ณ วันที ่ 31 
พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติดำเนินการถ่ายทอดงานให้แก่ผู้อำนวยการศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติคนใหม่และคณะให้พร้อมที่จะเริ่มดำเนินงานตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วาระ โดยมอบหมาย
ให้ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (นายจุลเทพ ขจรไชยกูล) หารือร่วมกับ รองศาสตราจารย์
เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ ในการประสานงานเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดงานต่อไป ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม ถึงวันที่ 17 
ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ คณะทำงานอำนวยการการเปลี่ยนผ่านคณะผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  
ได้ดำเนินการประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 และวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ตามลำดับ 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ 6/2566 (รับรอง)          หน้า 7 จาก 26 
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบการแต่งตั้งคณะทำงาน และความคืบหน้าการดำเนินงาน
ของคณะทำงานอำนวยการการเปลี่ยนผ่านคณะผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  
 
     3.3.2 การจ้างผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาของ สวทช.  

 ศาสตราจารย์ชูกิจ เลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุม กวทช. ในคราวการ
ประชุม ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การสรุปรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาของ สวทช. โดย
ผ่านระเบียบ สวทช. ว่าด้วยค่าตอบแทน ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยที่
ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำรายงานการจ้างผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา รวมทั้งกำหนด OKR ประจำปี ให้ กวทช. 
ทราบด้วย นั้น 

สวทช. จึงได้รวบรวมรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ระดับสูงของ สวทช. (XAB) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว และที่ประชุมเห็นชอบให้
นำเสนอ กวทช. เพื่อทราบต่อไป โดยมีข้อมูลสรุปการจ้างผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา ผ่านกระบวนการของงานบุคคล 
แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักคือ ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาระดับนโยบาย และ ระดับปฏิบัติการ/โครงการ ปัจจุบันมีจำนวนรวม
ทั้งสิ้น 24 ราย ประกอบด้วย (1) การจ้างสังกัดศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จำนวน 6 ราย 
(2) สังกัดเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) จำนวน 4 ราย (3) สังกัดสายกลยุทธ์องค์กร 
สำนักงานกลาง จำนวน 4 ราย (4) สังกัดสายงานบริหาร สำนักงานกลาง จำนวน 2 ราย (5) สังกัดสายงานบริหาร
การวิจัย จำนวน 6 ราย และ สังกัดสายงานอุตสาหกรรมและชุมชน สำนักงานกลาง จำนวน 2 ราย โดยได้แสดง
อัตราค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา แยกตามปีงบประมาณ (พ.ศ.2563- พ.ศ.2566) ปัจจุบันได้ดำเนินการ
กำหนดขั้นตอนการจ้างผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา ให้เป็นระบบ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ กวทช. ได้กำหนดกรณีจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา ที่มีอัตราค่าตอบแทนมากกว่า 50,000 บาท ให้นำเสนอ กวทช. เพื่อขอความเห็นชอบ และ
เรียนให้ กวทช. เพื่อรับทราบ กรณีการจ้างในอัตราที่ต่ำกว่า 50,000 บาท  

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบรายงานข้อมูลการจ้างผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาของ สวทช. 
รวมถึงขั้นตอนการจ้างผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา และการกำหนด OKR ประจำปี รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า การจ้างผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาในบางตำแหน่ง เป็นอดีตผู้บริหารของ 
สวทช. ซึ่งหากยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ความเชี่ยวชาญของอดีตผู้บริหารมาช่วยให้คำปรึกษาในภารกิจของ 
สวทช. ควรให้ท่านดำรงตำแหน่งบริหารในองค์กร โดยไม่ต้องจ้างผ่านกระบวนการของงานบุคคล ทั้งนี้รวมถึงการ
จ้างผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา ที่สังกัดตามฝ่ายต่าง ๆ จะต้องพิจารณาความจำเป็นในการจ้างเป็นหลัก และควรทบทวน
การจ้างให้เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อองค์การให้มากที่สุด และขอให้กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน หรือ OKR 
ให้ครบถ้วนชัดเจน 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ 6/2566 (รับรอง)          หน้า 8 จาก 26 
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 

ศาสตราจารย์ชูกิจ เลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า บทบาทของอดีตผู้บริหารที่จ้างมาทำหน้าที่
ผู ้เชี ่ยวชาญ/ที่ปรึกษาตามกระบวนการของงานบุคคล จะแตกต่างจากการจ้างที่ปรึกษาแต่เดิมที่ สวทช. เคย
ดำเนินการมา ซึ่งการบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการ สวทช. ในปัจจุบัน ไม่ได้มีตำแหน่งที่
ผู้เชี่ยวชาญ/ปรึกษาเป็นทีมบริหาร กรณบีางหน่วยงานที่ยังมีความจำเป็นในการขอจ้างอดีตผู้บริหารไว้ เพ่ือเป็นการ
ช่วยให้คำปรึกษาเฉพาะด้านตามสังกัดที่กำหนด ไม่มีบทบาทโดยตรงต่อการบริหารงานของผู้อำนวยการ ทั้งนี้ 
สวทช. ได้กำหนดแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือ OKR ของผู้เชี ่ยวชาญ/ที่ปรึกษา เรียบร้อยแล้ว โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  

3.4 การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ   

ศาสตราจารย์ชูกิจ เลขานุการ ไดเ้รียนปรึกษาที่ประชุมในวาระการนำเสนอผลการดำเนินงาน
ของศูนย์แห่งชาติตามดำริของประธานกรรมการ ที่พิจารณาให้ทุกศูนย์แห่งชาติได้มีโอกาสนำเสนอผลการ
ดำเนินงานของศูนย์ฯ ด้วยตนเอง โดยในครั้งแรกศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จะเป็น
หน่วยแรกที่นำเสนอก่อนนั้น ทั้งนีเ้นื่องจากมีเวลาจำกัดและยังมีวาระเพ่ือพิจารณาหลายวาระ จึงขอเสนอที่ประชุม
ให้นำวาระการดำเนินงานของศูนย์แห่งชาติ ยกไปรายงานในการประชุมครั้งถัดไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ ให้นำวาระการรายงานผลดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เสนอในการประชุมครั้งถัดไป 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

4.1 การทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ของ 
     สวทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

ศาสตราจารย์ชูกิจ เลขานุการ เรียนที ่ประชุมเพื ่อพิจารณา กฎบัตรคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 19 
มิถุนายน 2566 ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่  4) 
พ.ศ. 2566 และตามกรอบแนวทางการจัดทำกฎบัตรที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

องค์ประกอบของ (ร่าง) กฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 มีจำนวน 9 หัวข้อ (ฉบับเดิม 6 หัวข้อ) ประกอบด้วย (1) วัตถุประสงค์ (2) อำนาจหน้าที่ (3) องค์ประกอบ
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ (4) คุณสมบัติของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ (5) วาระการดำรงตำแหน่ง (6) 
องค์ประชุมและการลงมติ (7) การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ (8) หน้าที่ความรับผิดชอบของ
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ในด้านต่าง ๆ และ (9) การรายงานต่อ กวทช. โดยมีรายละเอียดการปรับปรุง
องค์ประกอบจากกฎบัตรฉบับเดิม ดังนี้ 

ฉบับเดิม ฉบับทบทวน สิ่งที่ปรับ 

1) วัตถุประสงค์ 1) วัตถุประสงค ์ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียนเพื่อให้กระชับ 
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ  

2) องค์ประกอบ 3) องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ  
   ตรวจสอบฯ 

จัดลำดับใหม่ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
กรมบัญชีกลาง โดยมีเนื้อหาคงเดิม 

3) หน้าที่และความ 
   รับผิดชอบ  

แบ่งกลุ่มใหม่ตามหัวข้อที่กรมบัญชีกลาง
กำหนด ประกอบด้วย 

 

 2) อำนาจหนา้ที ่ เพิ่มเรื่องการขอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และให้ส่วน
งานต่าง ๆ ให้ความร่วมมือในการชี้แจง เพื่อ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบตาม
ความจำเป็นและเหมาะสม 

 7) การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ 
   ตรวจสอบฯ 

เพ ิ ่ม เร ื ่ องการเป ิดเผยความข ัดแย ้ งทาง
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ์  แ ล ะ ก า ร ใ ห ้ ค ว า ม ร ู ้ กั บ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ที่แต่งตั้งใหม่ 

 8) หน้าที่และความรับผิดชอบของ 
   คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ในด้านต่าง ๆ 

เพิ่มเรื่องการประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหา
และอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ไม่ได้ระบุ คุณสมบัติ
ของณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบฯ 

4) คุณสมบัติของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ เพิ ่มหัวข้อและรายละเอียดคุณสมบัต ิของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ และลักษณะ
ต้องห้าม ตามความเห็นจากการประชุม กวทช. 
คร้ังที่ 4/2565 วันที่ 27 มิถุนายน 2565 

4) วาระการดำรง 
    ตำแหน่ง 

5) วาระการดำรงตำแหน่ง จัดลำดับใหม่ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
กรมบัญชีกลาง โดยมีเนื้อหาคงเดิม 

5) องค์ประชุมและ 
   การลงมต ิ

6) องค์ประชุมและการลงมติ จัดลำดับใหม่ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
กรมบัญชีกลาง โดยมีเนื้อหาคงเดิม 

6) การรายงานต่อ 
   กวทช. 

9) การรายงานต่อ กวทช. ขยายความรายละเอียดของการรายงานผลการ
ดำเน ินงาน และปรับเพ ิ ่ม เน ื ้อหารายงาน
เกี่ยวกับการดำเนินการในการขับเคลื่อนและ
แนวทางสู่การพัฒนาความยั่งยืนที่ชัดเจนใน
เรื ่อง สิ ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
(Environment, Social, Governance : ESG)  
และการดำเนินการเพื ่อขอรับรองมาตรฐาน
ระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับ
สินบน (ISO37001 : 2016) ตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ 
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จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา กฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ กฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

4.2 การปรับปรุงช่ือคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ของ  
    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

ศาสตราจารย์ชูกิจ เลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ตามที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2566 
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้เปลี่ยนชื่อจาก “คณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” เป็น “คณะกรรมการ
ตรวจสอบ” เพื ่อให้เป็นไปตามนิยามศัพท์ในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

จึงขอเสนอที ่ประชุมเพื ่อโปรดพิจารณา ปรับปรุงชื ่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็น “คณะกรรมการ
ตรวจสอบ” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติที ่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ การปรับปรุงชื ่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็น “คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” โดยขอให้ตรวจสอบ เพิ่มเติมว่า การ
เปลี่ยนแปลงชื่อจะมีผลกระทบต่อประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ของ สวทช. ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้ระบุชื่อคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบฯ เดิมไว้แล้วหรือไม่ และขอให้ดำเนินการให้เรียบร้อยด้วย 

4.3 การวิเคราะห์ปัญหาการเงินและสภาวะหนี้สินของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
     เทคโนโลยีแห่งชาติ 

ศาสตราจารย์ชูกิจ เลขานุการ ได้เรียนที่ประชุมทราบว่า ตามที่ กวทช. ได้มีคำสั่งที่ 2/2566 
สั่ง ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ปัญหาสถานะการเงินและสภาวะหนี้สิน
ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีหน้าที่สอบข้อเท็จจริงและวิเคราะห์ปัญหา
สถานะการเงินและสภาวะหนี้สินของ สวทช. ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ทำ
ให้มีรายจ่ายสูงกว่ารายรับเมื่อไม่รวมงบอุดหนุนเฉพาะกิจอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลให้  สวทช. มีภาวะหนี้สินผูกพัน
จำนวนมากและมีวิกฤติสภาพคล่องทางการเงิน โดยตรวจสอบข้อเท็จจริงและหลักฐานเอกสารทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง 
และให้มีอำนาจประสานขอข้อมูล หลักฐานเอกสารต่าง ๆ ตลอดจนเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงเพ่ือ
ประโยชน์ในการดำเนินงานของคณะกรรมการได้ตามเห็นสมควร และให้รายงานผลต่อ กวทช. เพื่อทราบ ภายใน  
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3 เดือน ทั้งนี้ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายปรีชา เกียรติกิระขจร เลขานุการคณะกรรมการวิเคราะห์ปัญหาสถานะ
การเงินและสภาวะหนี้สินฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด 

นายปรีชา เกียรติกิระขจร เลขานุการคณะกรรมการวิเคราะห์ปัญหาสถานะการเงินและ
สภาวะหนี้สินฯ เรียนที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องตลอดจนพยานหลักฐาน
ต่าง ๆ และนำมาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ปัญหาสถานะการเงินและสภาวะหนี้สินของ สวทช. เสนอต่อ กวทช. 
เพ่ือทราบดังนี้ 

 คณะกรรมการฯ ได้ศึกษาที่มาของแหล่งงบประมาณและรูปแบบการบริหารกองทุนของ 
สวทช. จากเอกสารรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สวทช. ที่ได้รับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) ช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2565 ข้อมูลรายรับและรายจ่ายจากฝ่ายการเงินและบัญชี 
สวทช. และข้อมูลแผนงบประมาณจากฝ่ายนโยบายแผนงานและงบประมาณ สวทช. เมื่อนำข้อมูลจากทั้งสาม
แหล่งมาร่วมประกอบการวิเคราะห์ปัญหาฯ ทำให้สามารถจำแนกแหล่งที่มาของงบประมาณ (รายรับ) ของ สวทช. 
ในแต่ละปีงบประมาณออกได้เป็น 1) งบประมาณแผ่นดิน ประกอบด้วย 3 หมวด คือ หมวดงบอุดหนุนทั่วไป หมวด
งบอุดหนุนบุคลากร และหมวดงบอุดหนุนเฉพาะกิจ 2) รายรับจากความสามารถของ สวทช. อันเกิดจากการขาย
สินค้าและบริการ เงินอุดหนุนโครงการวิจัย และอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม สวทช. มีการบริหารการเงินและบัญชีใน
รูปแบบกองทุน ซึ่งเงินคงเหลือในกองทุนแต่ละปีจะถูกนำมารวมในกรอบเพื่อจัดทำแผนรายจ่ายประจำปี ในฐานะ
แหล่งเงินนอกงบประมาณและถือเป็นแหล่งงบประมาณของ สวทช. โดยจะนำเงินกองทุนมาใช้จ่ายมากหรือน้อย
ขึ้นกับการวางแผนงบประมาณในแต่ละปี ทั้งนี้ สวทช. จะดำเนินการตามขั้นตอนจัดทำแผนเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน สวทช. และนำเสนอขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณมาณจาก กวทช. 
หากได้รับความเห็นชอบจึงทำการยื่นกับ สำนักงบประมาณ ตามลำดับ ซึ่งนำเสนอได้เป็นแผนภาพดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 : แหล่งที่มาของงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของ กองทุน สวทช. 
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จากการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงและหลักฐานต่าง ๆ ได้ปรากฏข้อค้นพบสำคัญ ดังนี้ 

1. กระแสเงินสดมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา และอาจจะเกิดวิกฤตใน
ปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

 
ภาพที่ 2 : ดัชนีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (quick ratio) ของรายจ่ายรวม (สีเขียว) รายจ่ายประจำ (สีฟ้า) และ รายจ่าย 

ไม่รวมรายการอุดหนุนเฉพาะกิจ (สีส้ม) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ. 2566 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกระแสเงินสด (cash flow) โดยใช้ดัชนีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 
(quick ratio)1 ย้อนหลังในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ. 2566 (ภาพที่ 2) ซึ่งข้อมูลรายงานโดย ฝ่าย
การเง ินและบ ัญช ี สวทช. พบว ่า ในช ่วงกลางป ีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระแสเง ินสดของ สวทช.  
เริ ่มลดลงและมีบางช่วงกระเตื ้องขึ ้นเป็นระลอกเนื ่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ  
เป็นงวด ๆ และมีการลดลงและเพ่ิมข้ึน เป็นเช่นนี้ตามรอบการสนับสนุนเงินงบประมาณประจำปี 

 
ภาพที่ 3 : แสดงการเปรียบ ดัชนีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (quick ratio) ของรายรับรวม ช่วงปีงบประมาณ  

พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ. 2566 

 
1 ดัชนีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (quick ratio) ใช้บอกถึงความสามารถในการชำระหนี้สินระยะสั้นและใช้วิเคราะห์สถานะทางการเงินและกระแสเงินสด โดยคิด  

  จากภาระรายจ่ายล่วงหน้าสามเดือน (หนึ่งไตรมาส) และนำเสนอเป็นรายประจำเดือนไป (quick ratio = 
(เงินสดที่มี ณ เดือนสิ้นเดือน)

(รายจ่ายล่วงหน้า 3 เดือน)
 ) 
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 เมื่อนำดัชนีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (quick ratio) ของรายรับรวมแต่ละปีงบประมาณนำมา
เปรียบเทียบกัน (ภาพที่ 3) จะพบว่า ลักษณะของ quick ratio จะสูงในช่วงต้นปีงบประมาณและจะค่อย ๆ  ลดลง และ
มักจะมีจุดต่ำสุดอยู่ช่วงเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ (กันยายน) อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา 
quick ratio ณ เดือนกันยายน มีแนวโน้มลดลงจนเข้าใกล้ค่า 1 และต่ำกว่า 1 ในบางปีงบประมาณ ซึ่งแสดงถึง สวทช.  
มีความสามารถในการจ่ายเงินที่ลดลง  

 เมื่อพิจารณาแหล่งที่มาของกระแสเงินสดของ สวทช. พบว่าประกอบด้วยรายรับและรายจ่ายของ
รายการในหมวดอุดหนุนเฉพาะกิจอยู่ (รายละเอียดเชิงลึกจะวิเคราะห์ในรายการถัดไป) หากพิจารณาดัชนีอัตราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็ว (quick ratio) ของรายรับและรายจ่ายซึ่งไม่รวมรายการหมวดอุดหนุนเฉพาะกิจ (สีส้ม) ในภาพที่ 2 พบว่า 
quick ratio ปรากฏสถานะต่ำกว่าค่า 1 เป็นครั้งแรกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ซึ่งแสดงถึงสถานะเงินสดของ สวทช.  
ณ เดือนนั้นมีไม่เพียงพอที่จะรองรับรายจ่ายใน 3 เดือนข้างหน้า และเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการขาดสภาพคล่องของ
กระแสเงินสด นอกจากนี้ยังปรากฏสถานะ quick ratio มีค่าติดลบ (ต่ำกว่าศูนย์) เป็นครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2564 บ่งบอกว่า สวทช. ไม่มีเงินสดที่จะรองรับรายจ่าย ทำให้ สวทช. เข้าสู่สภาวะวิกฤตด้านการเงิน ณ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ถึงที่มาของปัญหาและข้อเสนอแนะในการป้องกันจะนำเสนอในลำดับ
ต่อไป 

2. สาเหตุของปัญหากระแสเงินสดลดลง 

 ประการที่ 1 รายจ่ายสูงกว่ารายรับอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา 
 เมื่อพิจารณารายรับและรายจ่ายของ สวทช. ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 (ภาพที่ 4) 
พบว่า สวทช. มีรายจ่ายสูงกว่ารายรับในบางปีงบประมาณ (ปี 2562 2563 และ 2565) และ  ในบางปีมีรายรับ
มากกว่ารายจ่าย (ปี 2561 และ 2564) 

 
ภาพที่ 4 : แสดงรายรับ รายจ่าย และเงินกองทุน สวทช. ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ. 2565 

 อย ่างไรก ็ตามรายร ับของ สวทช. ในหมวดงบอุดหน ุนเฉพาะก ิจ ท ี ่ ได ้ร ับสน ับสน ุนจาก 
สำนักงบประมาณนั้นจะมาพร้อมกับวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน เช่น เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ หรือค่าก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่ง 
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สวทช. จะต้องสงวนไว้เพ่ือรอจ่ายตามวัตถุประสงค์นั้นและหากใช้จ่ายไม่ทันในปีงบประมาณนั้น จะต้องทำแผนขอผูกพัน
งบประมาณและขออนุมัติจาก กวทช. เพ่ือนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในปีงบประมาณถัดไป  

 หากหักรายรับและรายจ่ายในหมวดงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจออกจากรายรับรวมและรายจ่ายรวม
จะพบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2561 (แสดงในภาพที่ 5) สวทช. มีรายรับและรายจ่ายค่อนข้างสมดุลกัน 
(จ่ายเงินเท่ากับเงินที่ได้รับจัดสรรมา) และหากขาดดุล สวทช. สามารถดึงเงินจากกองทุนมาจ่ายชดเชยได้ ในฐานะแหล่ง
เงินนอกงบประมาณ 

 
                                  ภาพที่ 5 : แสดงรายรับ รายจ่าย และเงินกองทุน สวทช. ที่ไม่รวมเงินหมวดอุดหนุนเฉพาะกิจ ช่วงปีงบประมาณ  

                           พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ. 2566 

 เมื่อย่างเข้าสู่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า สวทช. มีรายจ่ายสูงขึ้นกว่ารายรับและมีแนวโน้มเช่นนี้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงจุดสูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และค่อย ๆ ปรับการจ่ายลดลงมา ในขณะที่รายรับใน
ช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้เพิ่มขึ้นตามรายจ่าย แต่คงอยู่ในกรอบงบประมาณ 4,800-5,200 ล้านบาทต่อปี ทำให้เกิดการใช้
จ่ายงบประมาณแบบขาดดุลทุกปี ซึ่งงบประมาณที่ สวทช. ใช้จ่ายเกินไปตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2565 
รวมมีมูลค่าประมาณ 4,984 ล้านบาท ซึ่งเงินที่ใช้จ่ายเกินนี้ถูกนำมาจากเงินกองทุนของ สวทช. ที่มีแนวโน้มลดลงและ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ถึงคราวจ่าย  

 ภาพที่ 5 แสดงงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึง 
พ.ศ. 2565 พบว่า สวทช. ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพิ่มสูงขึ้นและในบางปีงบประมาณ สวทช. ได้ใช้จ่ายเงินหมวด
อุดหนุนเฉพาะกิจไม่หมดในปีนั้น ทำให้ต้องนำเงินดังกล่าวคืนกลับเข้าไปในกองทุนและทำเรื่องขอผูกพันงบประมาณเพ่ือ
ขอใช้จ่ายเงินจำนวนดังกล่าวในปีงบประมาณถัดไปตามวัตถุประสงค์เดิมที่ได้รับเงินมาจากสำนักงบประมาณ ส่งผลให้
เกิดการสะสมเงินหมวดอุดหนุนเฉพาะกิจขึ้นในเงินกองทุนของ สวทช. โดยที่ สวทช. ไม่สามารถจะนำเงินจำนวนนี้ไปใช้
จ่ายในหมวดอื่น ๆ นอกวัตถุประสงค์ที่ได้ทำข้อตกลงกับสำนักงบประมาณได้ ดังนั้น หาก สวทช. ใช้จ่ายในหมวดเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจน้อยกว่าที่รับมากเท่าใด ก็ยิ่งเป็นเพ่ิมภาระผูกพันการจ่ายไปในปีงบประมาณถัดไปมากขึ้นด้วย  
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 หากเมื ่อพิจารณารายรับและรายจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในช่วงปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 สวทช. พบว่า โดยภาพรวมแล้ว สวทช. รับเงินหมวดอุดหนุนเฉพาะกิจมาและจ่าย
ออกไปยังไม่หมด โดย ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สวทช. มีเงินหมวดอุดหนุนเฉพาะกิจคงค้างรอจ่ายอยู่รวม
ทั้งสิ้นประมาณ 3,000 ล้านบาท (ภาพที่ 6) ซึ่งเกินกว่าเงินกองทุนที่คงเหลืออยู่ ทำให้ สวทช. อยู่ในสภาวะของกร
เงินติดลบ 

 
                             ภาพที่ 6 : แสดงรายรับรายจ่ายของงบประมาณหมวดอุดหนุนเฉพาะกิจของ สวทช. ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ. 2566 
 

 ประการที่ 2 ภาระค่าบุคลากรของ สวทช. เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 แม้ว่า สำนักงบประมาณจะจัดสรรงบอุดหนุนบุคลากรให้แก่ สวทช. เพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะเดียวกัน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ สวทช. ก็มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นทุกปีเช่นกัน ซึ่งแต่ละปีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เพิ่มข้ึน
นอกเหน ือจากท ี ่ ได ้ร ับอ ุดหน ุนจากสำน ักงบประมาณน ั ้น ตกเป ็นภาระของ สวทช. จะต ้องแบกร ับไว้   
โดยคาดหวังว่า สวทช. จะนำรายรับที่เกิดจากกความสามารถของ สวทช. มาจ่ายเพิ่มเติม (ภาพที่ 7) ซึ่ง สวทช.ต้อง
แบกรับภาระในการหาเงินค่าบุคลากรเพิ่มเติมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 เฉลี่ยปีละประมาณ 
1,100 ล้านบาท หากเกิดกรณีที่ สวทช. ไม่สามารถจะมีรายรับจากความสามารถมาได้เพียงพอต่อรายจ่ายค่าบุคลากร 
สวทช. สามารถนำเงินจากกองทุนมาจ่ายชดเชยส่วนที่ขาดอยู่ได้ 

 
ภาพที่ 7 : แสดงรายรับ รายจ่าย ด้านบุคลากรของ สวทช. ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ. 2566 
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ประการที่ 3 การใช้จ่ายในรายการก่อสร้างและครุภัณฑ์ โดยใช้แหล่งเงินกองทุน สวทช. 

 จากการตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายเงินกองทุน สวทช. ย้อนหลังตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึง 
พ.ศ. 2565 (ภาพที่ 8) พบว่า สวทช. มีกิจกรรมที่อยู่ในแผนการใช้งบประมาณโดยที่มาของงบประมาณไม่ได้มาจากเงิน
อุดหนุนจากสำนักงบประมาณหรือเงินแผ่นดิน แต่ใช้เงินในกองทุน สวทช. ในการดำเนินการ ซึ่งเมื่อนับสะสมแล้วคิดเป็น
รายการก่อสร้าง 170 รายการและรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ 603 รายการ รวมทั้งสิ ้นใช้เงินกองทุนไปแล้ว ประมาณ 
1,486.50 ล้านบาท 

 
ภาพที่ 8 : แสดงรายจ่ายจากแหล่งงบภายใน (กองทุน สวทช.) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2566 

3. การที่ สวทช. มีรายจ่ายมากกว่ารายรับและกระแสเงินสดยังคงอยู่ได้ เป็นเพราะนำเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจมาจ่ายเสริมสภาพคล่อง 

 เมื ่อนำรายรับของ สวทช. มาแจกแจงตามแหล่งที ่มาและวัตถุประสงค์ของการใช ้เงิน  
(ภาพที่ 9) โดยเริ่มจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คือ งบอุดหนุนบุคลากร (สีส้ม) และงบอุดหนุนทั่วไป (สีฟ้า) จากนั้นจึง
เป ็นเง ินซ ึ ่ งมาจากความสามารถ (ส ีเหล ือง) ของ สวทช. ที ่หาได ้ในปีน ั ้น และเง ิน จากกองทุน สวทช.  
(สีเขียว) ที่สามารถจะใช้จ่ายได้ในปีนั้น ในส่วนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (สีเทา) เป็นหมวดเงินซึ่งมีภาระจ่ายและกำหนด
วัตถุประสงค์การใช้จ่ายกับสำนักงบประมาณไว้ตั้งแต่รับจัดสรรงบประมาณแล้ว และเส้นประเส้นแดงแสดงค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณนั้น จากการวิเคราะห์สามารถแบ่งช่วงสถานการณ์ทางการเงินได้ดังนี้ 

 ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ.2559 สวทช. มีรายจ่ายที่สมดุลกับรายรับ กล่าวคือ 
สวทช. ได้รับงบประมาณที่ได้รับสรรจากสำนักงบประมาณ (อุดหนุนทั่วไปและอุดหนุนบุคลากร) และเงินรายรับ
จากความสามารถรวมกนัแล้วมีจำนวนมากความเพียงพอที่จะรับรองรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณนั้น 

 ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ.2561 สวทช. ได้รับจัดสรรงบประมาณในหมวด
อุดหนุนทั่วไปและบุคลากรจากสำนักงบประมาณเพิ่มขึ้นและมีรายรับจากความสามารถเพิ่มขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็
ตามเส้นรายจ่ายของ สวทช. เริ่มขยับสูงขึ้นมากกว่าที่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายรับจากความสามารถ 
ทำให้การใช้จ่ายขยับเข้าไปในส่วนวงเงินที่เป็นเงินกองทุน สวทช. นอกจากนี้  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
พบว่า สวทช. ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวงเงินเกินหนึ่งพันล้านบาทเข้ามาในกองทุน  
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 ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ.2565 เป็นช่วงเวลาที ่วิกฤตเริ ่มก่อตัว โดย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สวทช. ยังคงมีรายจ่ายมากกว่ารายรับเพิ่มสูงขึ้นและนำเงินมากกว่าครึ่งหนึ่งของ
กองทุน สวทช. มาชดเชยรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น เมื่อเข้าสู่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นปีที่ สวทช. มี รายจ่ายสูง
มากจนเกินกว่างบประมาณรวมที่มี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินรายรับจากความสามารถ และเงินกองทุนของ 
สวทช.) จะสามารถรองรับได้ เป็นเหตุให้ สวทช. ต้องนำเงินอุดหนุนเฉพาะกิจซึ่งได้รับจัดสรรในปีนั้นมาใช้จ่าย
เพื่อพยุงกระแสเงินสดของ สวทช. โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2565 สวทช นำเงินหมวด
อุดหนุนเฉพาะกิจมาใช้พยุงสถานะทางการเงินรวมกว่า 2 ,600 ล้านบาท กลายเป็นภาระหนี้ (จากการนำเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจมาใช้) ที่ สวทช. จะต้องนำเงินมาคืนกลับเข้าไปในกองทุน ทั้งนี้ ภาระหนี้ดังกล่าวไม่พบการ
รายงานไว้ในเอกสารรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สวทช. ที่ได้รับรองจากสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) พบเพียงการรายงานภาระผูกพันระยะสั้นและระยะยาวเท่านั้น ทำให้ไม่สามารถรับรู้ได้ว่า 
สวทช. มีเงินหมวดอุดหนุนเฉพาะกิจที่รับมาแล้วและรอจ่ายอยู่ในกองทุนเป็นจำนวนเท่าใดและกี่รายการ  

 
ภาพที่ 9 : รายรับจำแนกตามแหล่งที ่มาและวัตถุประสงค์ (กราฟแท่ง) และรายจ่าย (เส้นประสีแดง) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

ถึง พ.ศ. 2566 
 

1. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันวิกฤติกระแสเงินสดที่อาจจะขึ้น 
 เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาเพ่ือป้องกันและบรรเทาวิกฤติกระแสเงินสด คณะกรรมการวิเคราะห์ปัญหา
สถานะการเงินฯ ได้มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาในระยะสั้น 

 1. ระดมกิจกรรมที่เพิ่มรายได้และหากจำเป็นอาจพิจารณาแปลงทรัพย์ที่ไม่มีความจำเป็นใน 
การถือครองให้เป็น เงินสด 

2. ลดรายจ่าย โดยทบทวนกิจกรรมหรือการจัดซื ้อพัสดุรวมทั ้งกิจกรรมที ่อยู ่ระหว่างริเริ่ม 
การดำเนินการที่ยังไม่มีความจำเป็น และควบคุมค่าใช้จ่ายบุคลากรให้เหมาะสม โดยไม่กระทบ
ขวัญและกำลังใจของบุคลากร 

3. ชะลอการจ่าย โดยบริหารโครงการที่ได้รับงบอุดหนุนมา ให้มีระยะเวลาการจ่ายเงินที่เหมาะสม
กับภาระค่าใช้จ่ายในภาพรวมและกระจายหนี้ไปในปีงบประมาณอนาคต กรณีหากทำสัญญาแล้ว 
ให้พิจารณาสัญญาอย่างรอบคอบในการชะลอการจ่าย 

 

ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาในระยะยาว 

 1. ในการจัดทำและพิจารณาแผนงบประมาณของ สวทช. จะต้องแสดงถึงรายละเอียดการบริหาร
จัดการงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ทั้งที่รับมาแล้วและที่รับมาใหม่ในปีงบประมาณนั้น และให้ใช้เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ถึงกำหนดการจ่ายมาเสริมแผนงบประมาณเฉพาะที่จำเป็นจริง ๆ 
เท่านั้น โดยจะต้องชี้แจงความจำเป็นและแผนในการบริหารรายรับรายจ่ ายเพื่อชดเชยเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจที่มาใช้ล่วงหน้าด้วยไว้ในร่างแผนงบประมาณที่เสนอขออนุมัติอย่างชัดเจน 

2. ในการจัดทำรายการงบการเงินประจำปีให้แสดงงบประมาณที่ได้รับมาแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการใช้
จ่ายหรือยังไม่ถึงคราวจ่าย ให้นำไปแสดงอยู่ในส่วนหนี้สิน ถ้าหากไม่สามารถแสดงอยู่ในส่วน
หนี้สินได้ให้ระบุในเชิงอรรถ (footnote) ของหน้างบดุล (balance sheet) ในรายการ
งบประมาณท่ีรับมาและยังไม่ถึงคราวจ่าย 

3. ขอให้ฝ่ายบริหารได้บรรจุประเด็นการบริหารงบอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
ความเสี่ยงด้วย 

 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ปัญหาสถานะการเงินและสภาวะ
หนี้สินของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 

ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์พิเศษเอนก ประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุมว่า ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งประธาน 
กวทช. ยังไม่เคยได้รับรายงานปัญหาสถานะทางการเงินและสภาวะหนี้สินของ สวทช. ซึ่งเป็นปัญหาสะสมจากการ
ขาดสภาพคล่องทางเงินที่จะต้องเร่งดำเนินการโดยเร็ว และควรระบุข้อความเพิ่มเติมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา
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ระยะยาวให้ชัดเจนไว้ด้วย ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์วีระพงษ ์กรรมการ ไดใ้ห้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตามท่ี สวทช. ได้ตรวจ
พบปัญหาสถานะการเงินและสภาวะหนี้สิน จากการสอบข้อเท็จจริงและการวิเคราะห์สถานะทางการเงินระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สวทช. จึงได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาตามที่ได้เสนอมา
นั้น ซึ่งในส่วนนี้สามารถขยายความเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นได้ อาทิ เนื่องจากการใช้เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ไม่ได้มีการชี้แจงถึงความจำเป็นในการนำเงินไปใช้ผิดประเภท ดังนั้นในแผนงบประมาณของ สวทช. 
จำเป็นต้องแสดงถึงรายละเอียดการบริหารจัดการงบอุดหนุนเฉพาะกิจ  ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอที่ 1 และ 2 การ
จัดทำรายการงบการเงินประจำปีให้แสดงงบประมาณที่ได้รับมาแล้วแต่ยังไม่ถึงคราวจ่าย ให้นำไปแสดงอยู่ในส่วน
หนี้สิน.. เพ่ือแก้ไขปัญหาระยะยาวให้เป็นรูปธรรม ดังมีรายละเอียดที่ได้นำเสนอไว้แล้วข้างต้น 

นายอนันต์ กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า เพื่อป้องกันปัญหาวิกฤตกระแสเงินสด ควร
ระบุข้อความเพิ่มเติมด้วยว่า “ขอให้แสดงข้อมูลสถานะเงินสดของ สวทช. ต่อ กวทช. ทุกครั้ง” สำหรับสาเหตุของ
ปัญหาที่ทำให้กระแสเงินสดลดลงตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คาดว่าปัญหาเกิดจากการหารายได้ไม่บรรลุ
เป้าหมายตามที่ประมาณการไว้ในแผนงานของ สวทช.  จึงขอให้แจ้งสาเหตุของปัญหาเพ่ิมเติมด้วยว่าเพราะเหตุใด
การดำเนินงานที่ผ่านมาจึงไม่เป็นไปตามแผนและส่งผลให้มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ หรือมีสาเหตุสืบเนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 หรือไม่ เพื่อจะได้หาวิธีการแก้ปัญหาให้ถูกทาง นอกจากนั้นสิ่งสำคัญคือ 
เมื่อทราบว่า สวทช. มีรายได้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย จะต้องชะลอการจ่ายหรือปรับแผนรายจ่าย ทั้งนีท้ี่ผ่านมาได้นำ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีวัตถุประสงค์การใช้ที่ชัดเจนแล้วไปหมุนเวียนใช้อย่างต่อเนื่องมาหลายปีทำให้เกิดปัญหา
สะสมตามมา จึงจำเป็นจะต้องติดตามทบทวนแผนงบประมาณรายจ่ายเสมอ ในส่วนแนวทางการแก้ปัญหาที่
นำเสนอมานั้นเป็นแนวทางที่ถูกต้อง และขอให้มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจนทั้งการสร้างกิจกรรมเพ่ิมรายได้ 
รวมถึงแนวทางการจัดสรรทรัพยากรบุคลากรที่เหมาะสม 

ศาสตราจารย์ชูกิจ กรรมการ ได้ให้ข้อมูลเพิ ่มเติมว่า ประธานคณะอนุกรรมการบริหาร 
กองทุนฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่า งบประมาณหมวดค่าใช้จ่ายทั่วไป จำนวน 4,984 
ล้านบาท มีการใช้ไปในกิจกรรมใดที ่ไม่ใช่รายจ่ายประจำที ่เก ิดขึ ้นระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ถึง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจากการศึกษาพบว่า สวทช. ได้นำเงินประมาณ 1,500 ล้านบาท ไปลงทุนในครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์ และการก่อสร้างอาคารที่ไม่ได้อยู่ในแผนของงบอุดหนุนเฉพาะกิจ และพบว่ามีรายจ่ายจำนวน
ประมาณ 1,000 ล้านบาท ที่เป็นเงินเพิ่มพิเศษ (โบนัส) จ่ายให้กับพนักงาน รวมถึงเงินที่นำไปลงทุนในบริษัทต่าง ๆ 
ตามนโยบาย Trust Fund ของรัฐบาล ณ ขณะนั้น จึงมีหลายปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ และ
จากข้อมูลรายรับ หากพิจารณางบรายรับฐานที่ สวทช. เคยได้รับในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 จะอยู่ที่
ประมาณ 4,800 – 5,000 ล้านบาท ซึ่งในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 รายรับไม่ได้ต่ำกว่าปีก่อนหน้า แต่
เป็นรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น 

2.  สวทช. จะต้องบริหารกองทุนหมุนเวียนให้มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม กำหนดระเบียบ
วินัยทางการเงินเพื่อติดตามสถานะทางการเงิน รวมถึงกำหนดข้อปฏิบัติของแหล่งรายได้นอกงบประมาณให้ชัดเจน 
อาทิ วิธีการนำสินทรัพย์ที่ไม่จำเป็นมาแปลงเป็นเงินสด หรือการไม่ลงทุนในครุภัณฑ์ที่ยังไม่มีความจำเป็น เพ่ือ 
ลดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งจะต้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรมชัดเจน และรายงานผลดำเนินงานให้ กวทช. ทราบ 
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3. นายอนันต์ กรรมการ มีข้อเสนอแนะว่า สวทช. ควรเร่งจัดทำแผนที่แสดงให้เห็นว่ามีการนำ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจไปใช้แล้วจำนวนเท่าไรแล้ว และสามารถหารายได้จากส่วนใดมาใช้จ่ายเมื่อถึงกำหนดเวลาจ่าย
ส่วนรายได้นอกงบประมาณที่เกิดจากความสามารถของ สวทช. จำเป็นต้องมีแผนรัดกุม (Freeze) เพื่อให้มีเงินสด
คงเหลือทีต่้องจ่ายออกอย่างเพียงพอ 

4. นายบุญชัย กรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า สวทช. ควรมีวาระการรายงานกระแสเงินสดที่
มีข้อมูลการวิเคราะห์สถานะและความมั่นคงทางการเงิน เสนอต่อ กวทช. เพื่อทราบ ซึ่งอาจรายงานเป็นรายเดือน
หรือรายไตรมาส สำหรับมาตรการการแก้ปัญหาที่เสนอมาดีแล้ว ทั้งนี้ควรกำหนดค่าเป้าหมายในแต่ละมาตรการ
เพื่อให้เห็นภาระผูกพันที่จะครบกำหนดจ่าย นอกจากนั้นจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์หรือเพดานการใช้เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือควบคุมขอบเขตวงเงินการนำเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไปใช้ให้เหมาะสม และขอให้
ทำประมาณการงบอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมถึงภาระผูกพันที่ต้องจ่ายใน 1-2 ปี ข้างหน้าไว้ด้วย ทั้งนี้ ศาสตราจารย์
พิเศษทศพร กรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรนำงบประมาณรายจ่ายมาตั้งต้นว่ามีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายเป็น
จำนวนเท่าไร และจัดทำแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามแนวทางที่เสนอให้เป็น
รูปธรรมชัดเจน 

5. รองศาสตราจารย์สุธรรม กรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การดำเนินการทางการเงินใน
สถานการณ์ปัจจุบัน สวทช. ไม่ควรรวมบัญชีทั้งหมดไว้ด้วยกัน ควรมีวิธีบริหารจัดการแบบ Ring-fencing หรือ 
Group of Asset ของสินทรัพย์ต่าง ๆ ให้ชัดเจน ด้วยการพิจารณาแยกกลุ่มสินทรัพย์ออกเป็นสองกลุ่มหลัก กลุ่ม
แรกคือสินทรัพย์ที่ได้จากการจัดหาหรือกิจการที่ลงทุนไปแล้วและสามารถสร้างรายได้ในอนาคต อีกกลุ่มเป็น
สินทรัพย์หรือการใช้จ่ายที่ไม่มีรายได้กลับเข้ามา อาทิ เงินเพิ่มพิเศษ (โบนัส) หรือค่าสวัสดิการ เพราะหากบริหาร
แบบรวมบัญชีทั้งหมดไว้ด้วยกัน อาจทำให้ สวทช. ไม่ได้นำความสามารถไปดำเนินงานตามเป้าหมายภารกิจของ
องค์กร ทั้งนี้ศาสตราจารย์ชูกิจ กรรมการ ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การจัดแบ่งกลุ่มสินทรัพย์หรือแบ่งแยกรายการ
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ จะทำให้เห็นภาพการใช้จ่ายงบประมาณของ สวทช. อย่างชัดเจนว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 สวทช. มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นอย่างไร งบประมาณส่วนใดใช้จ่ายเพื่อกิจการเดิม ส่วนใดเป็นรายได้ที่
เตรียมนำมาจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์เดิมที่ซื้อไว้แล้ว หรือส่วนใดที่เป็นรายได้ใหม่ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การรายงานผลการดำเนินงานตามกำหนด  

6. ศาสตราจารย์พิเศษเอนก ประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อป้องกันปัญหาวิกฤติ
สภาพคล่องทางการเงิน สวทช. จะต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัยการเงินการคลังให้ชัดเจน และแสดงงบดุลเงินสดต่อ 
กวทช. ในการประชุมทุกครั้งหรือรายไตรมาส รวมทั้งประมาณการงบอุดหนุนเฉพาะกิจและภาระที่ต้องจ่าย  โดย
มอบหมายศาสตราจารย์พิเศษทศพร รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ นายบุญชัย นายอนันต์ กรรมการ พิจารณา
รายงานการประชุมวาระการวิเคราะห์ปัญหาการเงินและสภาวะหนี้สินของ สวทช. ใหล้ะเอียดครบถ้วน 

7. นายแสงชัย กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า สวทช. ควรวิเคราะห์รายรับและรายจ่ายของแต่
ละ Business Unit อาทิ ศูนย์แห่งชาติ หรือหน่วยงาน (Function) ที่มีความสามารถในการหารายได้ด้วย เพื่อให้
ทราบว่าปัญหาการขาดสภาพคล่องมีสาเหตุจากส่วนใด จะได้จัดทำกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาตรงหน่วยงานนั้น ๆ 
ก่อน ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการที่ทำให้แต่ละหน่วยงานได้ทราบสถานะการใช้จ่ายของตนเอง ทั้งนี้ควรกำหนด
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ตัวชี้วัด OKR ที่มีกรอบเวลาประเมินผลที่ชัดเจน รวมถึงการจัดทำแผนต่าง ๆ เพ่ือยกระดับ/พัฒนาความสามารถใน
การหารายไดใ้นแต่ละ Business Unit มีการประมวลผลและนำไปสู่การจัดทำแผนของ สวทช. ในภาพใหญ่ต่อไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
1. ที่ประชุมเห็นชอบการวิเคราะห์ปัญหาการเงินและสภาวะหนี้สินของ สวทช. และให้ 

สวทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ โดยจัดทำ
แผนฟื้นฟูฐานะทางด้านการเงิน รวมทั้งโครงสร้างองค์กร แผนรายจ่ายบุคลากร  
งบรายจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรม และนำเสนอต่อ กวทช. ต่อไป 

2. ขอให้ สวทช. ปฏิบัติตามระเบียบวินัยการเงินการคลังให้ชัดเจน และแสดงงบดุลเงินสด
ต่อ กวทช. ในการประชุมทุกครั้งหรือรายไตรมาส รวมทั้งประมาณการงบอุดหนุน
เฉพาะกิจ และภาระที่ต้องจ่าย และขอมอบหมาย กวทช. ศาสตราจารย์พิเศษทศพร  
รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ นายบุญชัย นายอนันต์ พิจารณารายงานการประชุมวาระนี้
ให้ละเอียดครบถ้วน 

ระเบียบวาระท่ี 5   กำหนดการประชุมครั้งถัดไป 

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
           ครั้งที่ 7/2566 

ศาสตราจารย์ชูกิจ เลขานุการ เรียนให้ที่ประชุมทราบกำหนดการประชุม กวทช. ครั้งที่ 
7/2566 ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม  
Cisco Webex Meetings 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 

ไม่มี 

เลิกประชุม เวลา 15.43 น. 

 
นางสุปราณี บุญวงษ์ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      

(ศาสตราจารย์พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์) 
ประธานกรรมการ ลงนามรับรอง 
วันที่ ......................................... 
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สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งที่ 6/2566 

ระเบียบ 
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องดำเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

1 

1.1 

เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม 2566 

จำนวน 14 ข่าว และข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

ในหนังสือพิมพ์ จำนวน 16 ฉบับ (92 ข่าว) 

• ที่ประชุมรับทราบ   

1.2 ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติได้รับรางวัล 

Ajinomoto - FoSTAT Awards นักวิจัย

ดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง

อาหาร ประจำปี 2566 

• ที่ประชุมรับทราบ   

1.3 นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ กวทช. ได้รับ

ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

ประจำปี 2565 จากมหาวิทยาลัยมหิดล 

• ที่ประชุมรับทราบ   

1.4 ประชาสัมพันธ์งาน THAICID 2023 

National Symposium การประชุมวิชาการ 

ด้านชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ 

ครั้งที่ 16 

• ที่ประชุมรับทราบ   



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ 6/2566 (รับรอง)                หน้า 23 จาก 26 
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 
 

ระเบียบ 
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องดำเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2566  • รับรองรายงานครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่  

22 พฤษภาคม 2566   

 • ผพว. 

3.1  รายงานความคืบหน้าของคณะอนุกรรมการ
เพ่ือการดำเนินงานของ สวทช. 
3.1.1 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดำเนินงานของ สวทช.  
(29 พฤษภาคม 2566 / 19 มิถุนายน 2566)  

• ที่ประชุมรับทราบ   

 3.1.2 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

ของ สวทช. (1 มิถุนายน 2566)  
• ที่ประชุมรับทราบ   

3.2  ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม กวทช.  • ที่ประชุมรับทราบ    

3.3  
 

3.3.1  

ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ 
กวทช. 
การแต่งตั้งคณะทำงานอำนวยการการ
เปลี่ยนผ่านคณะผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่งชาติ 
 

• ที่ประชุมรับทราบ   



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ 6/2566 (รับรอง)                หน้า 24 จาก 26 
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 
 

ระเบียบ 
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องดำเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

3.3.2  การจ้างผู้เชี่ยวชาญและท่ีปรึกษาของ สวทช. • ที่ประชุมรับทราบ •  •  

3.4  การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ   

• ที่ประชุมเห็นชอบ ให้นำวาระการรายงานผล

ดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เสนอในการ

ประชุมครั้งถัดไป 

 

•  •  

4.1 การทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน
ของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566   
 

• ที่ประชุมเห็นชอบ กฎบัตรคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน

ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566   

 

• จัดเตรียมกฎบัตรคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลการ

ดำเนินงานของ สวทช. ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือเสนอ

ลงนาม 

• ฝ่ายเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผล

การดำเนินงานของ สวทช. 

4.2  การปรับปรุงชื่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลการดำเนินงาน ของ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

• ที่ประชุมเห็นชอบ การปรับปรุงชื่อ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

• จัดเตรียมเอกสาร เสนอปรับปรุงชื่อ 

เป็น “คณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผล” 

• ฝ่ายเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผล

การดำเนินงานของ สวทช. 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ 6/2566 (รับรอง)                หน้า 25 จาก 26 
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 
 

ระเบียบ 
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องดำเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

เป็น “คณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลการดำเนินงานของ สำนักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ”  

• ขอให้ตรวจสอบเพ่ิมเติมว่า การเปลี่ยนแปลง

ชื่อจะมีผลกระทบต่อประกาศ ระเบียบ 

คำสั่ง ของ สวทช. ที่เกี่ยวข้อง หรือท่ีได้ระบุ

ชื่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ เดิมไว้แล้ว

หรือไม่ และขอให้ดำเนินการให้เรียบร้อย 

4.3  การวิเคราะห์ปัญหาการเงินและสภาวะ

หนี้สินของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ 

• ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
1. ที่ประชุมเห็นชอบการวิเคราะห์ปัญหา
การเงินและสภาวะหนี้สินของ สวทช. และให้ 
สวทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่
ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ โดยจัดทำแผน
ฟ้ืนฟูฐานะทางด้านการเงิน รวมทั้งโครงสร้าง
องค์กร แผนรายจ่ายบุคลากร งบรายจ่ายของ
หน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรม และ
นำเสนอต่อ กวทช. ต่อไป 

• รายงานผลการดำเนินการตามมติที่

ประชุม กลับมาที่ฝ่ายเลขานุการ 

กวทช. (สำนักผู้อำนวยการ)  ภายใน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 

• รองผู้อำนวยการสายงาน

บริหาร 

• รองผู้อำนวยการสาย 

กลยุทธ์องค์กร 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ 6/2566 (รับรอง)                หน้า 26 จาก 26 
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 
 

ระเบียบ 
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องดำเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

  2. ขอให้ สวทช. ปฏิบัติตามระเบียบวินัย
การเงินการคลังให้ชัดเจน และแสดงงบดุล
เงินสดต่อ กวทช. ในการประชุมทุกครั้งหรือ
รายไตรมาส รวมทั้งประมาณการงบอุดหนุน
เฉพาะกิจ และภาระท่ีต้องจ่าย และขอ
มอบหมาย กวทช. ศาสตราจารย์พิเศษทศพร  
รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ นายบุญชัย นาย
อนันต์ พิจารณารายงานการประชุมวาระนี้ให้
ละเอียดครบถ้วน 

•   

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 

7/2566 

• รับทราบ • จัดประชุม กวทช. ครั้งที่ 7/2566  

ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 

ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องแถลง

ข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า 

สำนักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม และประชุมทางไกลผ่าน

โปรแกรม Cisco Webex Meetings 

• ฝ่ายเลขานุการ 
 

 


